

ปริญญญาการแพทย์แผนไทยคุณวุฒิปันธิตกิตติมศักดิ์ (การแพทย์แผนไทย)



นายแพทย์ประเมษฐ์ กิ่งโก้ เกิดวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ อายุ ๕๖ ปี สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ระดับอุดมศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาแพทยศาสตรบัณฑิต สถาบันแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ผลงานด้านวิชาการ นายแพทย์ประเมษฐ์ กิ่งโก้ เป็นนายแพทย์แผนปัจจุบันที่มีความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีประสบการณ์และความรู้ด้านแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมากกว่า ๒๐ ปี เป็นผู้ริเริ่มการรวบรวมตำรับ ตำรายาโบราณ ที่ถูกบันทึกภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับงานแพทย์แผนไทยรายการยาสมุนไพร ๔๕ รายการและตำราแปลโบราณจำนวน ๓ เล่ม ริเริ่มโครงการนวดแบบแพทย์แผนไทยเพื่อสุขภาพในจังหวัดสกลนคร และการจัดทำหลักสูตรสมุนไพรในโรงเรียนสำหรับชั้นประถมศึกษาในรูปแบบ e-book นอกจากนี้ท่านยังได้พัฒนาพื้นที่ในความร่วมมือของโรงพยาบาลในด้านการแพทย์แผนไทยให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ได้รับรางวัลโล่รางวัลพื้นที่ต้นแบบดีเด่นระดับประเทศ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย

ผลงานด้านสังคมและการมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัย นายแพทย์ประเมษฐ์ กิ่งโก้ เป็นบุคคลต้นแบบผู้อุทิศเวลาเพื่อราชการและสังคม ท่านได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ) ชำราชการดีเด่น โสภณคุณต้นแบบประเภทผู้บริหาร/ผู้นำน้องครุ โสเชิดชูเกียรติ ผู้นำด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาเภสัชกรรมไทย หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต ด้านเวชกรรมไทย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาประจำโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร หลวงปู่แป๊ะ สุภัทโท ตลอดจนให้การสนับสนุนและผลักดันการจัดตั้งโรงพยาบาลหลวงปู่แป๊ะ สุภัทโท เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาแพทย์แผนไทย ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

จากความทุ่มเทอุทิศเวลาเพื่อพัฒนางานการแพทย์แผนไทย ตลอดจนการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม การเสียสละ และการมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจนเป็นที่ประจักษ์ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จึงเห็นสมควรมอบปริญญญาการแพทย์แผนไทยคุณวุฒิปันธิตกิตติมศักดิ์ (การแพทย์แผนไทย) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป